



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---***---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 08 năm 2016

GIẤY ỦY QUYỀN

Tôi, Trần Kim Chung, người ký tên dưới đây, là Giám Đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH TM-TV-KT Sao Nam ("Công ty Sao Nam"), bằng văn bản này ủy quyền cho

1. **Bà Mai Thị Thùy Dương** Sinh năm: 1984
CMND số: 024683815 do Công An Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 18/10/2011
Địa chỉ liên lạc: Lầu 3, Khu A, Tòa nhà Waseco, Số 10 Phố Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0902985114

Phạm vi ủy quyền:

Bà Mai Thị Thùy Dương được toàn quyền thay mặt và nhân danh Công ty Sao Nam với tư cách là bị đơn trong vụ kiện "*Tranh chấp Hợp đồng mua bán hàng hóa*" với nguyên đơn là Công ty TNHH Phát Hành Sách Sài Gòn, do Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thụ lý, giải quyết. Trên cơ sở đó, người đại diện theo ủy quyền được thực hiện các công việc và tiến hành các thủ tục cần thiết, bao gồm nhưng không giới hạn ở các nội dung sau:

1. Liên hệ với các cấp Tòa án tại thành phố Hồ Chí Minh và các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan trong quá trình giải quyết, xét xử, thi hành án đối với vụ kiện nêu trên (bao gồm cả tham gia tố tụng tại các cấp Tòa án nhân dân đối với vụ kiện trên), căn cứ theo những quy định hiện hành;
2. Nộp, sửa đổi, rút yêu cầu phản tố và thực hiện các hành vi khác liên quan đến việc phản tố đối với Công ty TNHH Phát Hành Sách Sài Gòn tại các cấp Tòa án thành phố Hồ Chí Minh;
3. Liên hệ với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để tiến hành các thủ tục về các hành vi đã ủy quyền, được toàn quyền tự quyết định mọi vấn đề đã được ủy quyền, được tham gia các buổi giải quyết, hòa giải, xét xử khi được mời và được trình bày các yêu cầu, xuất trình các chứng cứ nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty Sao Nam;



4. Yêu cầu tòa án, cơ quan thi hành án và các cơ quan/cá nhân có thẩm quyền liên quan khác áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời, và các thủ tục cần thiết khác hoặc cưỡng chế thi hành án để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty Sao Nam.
5. Lập, ký tên trên các giấy tờ liên quan, thực hiện các quyền, nghĩa vụ pháp luật quy định có liên quan đến các hành vi được ủy quyền nêu trên;

Thời hạn ủy quyền:

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi công việc nêu trên được thực hiện toàn bộ, trừ khi tôi (thay mặt Công ty Sao Nam) có văn bản thông báo rút ủy quyền trước thời hạn.

Tôi cam kết rằng những thông tin và tài liệu mà Tôi cung cấp cho người được ủy quyền là đúng và Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về những thông tin và tài liệu đó.

CÔNG TY TNHH TM-TV-KT SAO NAM



Trần Kim Chung

Chức vụ: Giám đốc